

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา การรับรอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชื่อหลักสูตร	คุณสมบัติ
คณะครุศาสตร์	
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย	1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ค.บ. พลศึกษาและสุขศึกษา	2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00
	3. คะแนน O-NET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
ค.บ. การสอนอิสลามศึกษา	1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจบชั้นอิสลามศึกษาไม่ต่ำกว่าอิสลามศึกษาตอนกลาง
	2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00
	3. คะแนน ONET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
ค.บ. ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา	1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
	2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00
	3. คะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.00
	4. คะแนน O-NET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร	
ค.บ. คณิตศาสตร์	1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
	2. จำนวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต
	3. จำนวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 25 หน่วยกิต
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป	4. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00
	5. คะแนน O-NET คะแนน GAT คะแนน PAT 1 และ PAT5
	6. เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เพิ่มคะแนน PAT 2
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา	1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
	2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00
	3. คะแนน O-NET คะแนน GAT คะแนน PAT 1 และ PAT5
วท.บ. ฟิสิกส์	1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วท.บ. เคมี	2. จำนวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต
วท.บ. ชีววิทยา	3. จำนวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 25 หน่วยกิต
วท.บ. จุลชีววิทยา	4. คะแนน O-NET
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แขนงวิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล)	
วท.บ. วิทยาการธุรกิจสุขภาพ	
วท.บ. วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	
วท.บ. เกษตรศาสตร์	

ชื่อหลักสูตร	คุณสมบัติ
วท.บ. เทคโนโลยีพลังงานทดแทน	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. จำนวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต 3. จำนวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 25 หน่วยกิต 4. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาวิชาเครื่องกล ยานยนต์ เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ การก่อสร้าง อุตสาหกรรม เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เชื่อมโลหะ และช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่า 5. คะแนน O-NET สำหรับระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET
วท.บ. สัตวศาสตร์	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. ใช้คะแนน O-NET
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ	<ol style="list-style-type: none"> 3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน)	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. ใช้คะแนน V-NET 3. ใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. จำนวนหน่วยกิตรวมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต 3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และสาขาเมคคาทรอนิกส์ 4. คะแนน O-NET 5. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน)	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ใช้คะแนน V-NET 3. ใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
ค.บ. ภาษาไทย	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ค.บ. ภาษาอังกฤษ	<ol style="list-style-type: none"> 2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00
ค.บ. ภาษามลายู	<ol style="list-style-type: none"> 3. คะแนน O-NET คะแนน GAT และ PAT (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
ค.บ. สังคมศึกษา	
ศศ.บ. ภาษามลายู	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ	<ol style="list-style-type: none"> 2. ใช้คะแนน O-NET
ศศ.บ. ภาษาจีน	<ol style="list-style-type: none"> 3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET
ศศ.บ. ภาษาไทย	
ศศ.บ. ภาษาอาหรับ	

ชื่อหลักสูตร	คุณสมบัติ	
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน	1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. ใช้คะแนน O-NET 3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET	
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต		
ร.บ. การปกครองและกฎหมายมหาชน		
นิติศาสตรบัณฑิต		
ศป.บ. ทักษะศิลป์และการออกแบบ (แขนงการออกแบบทัศนศิลป์)		
ศป.บ. ทักษะศิลป์และการออกแบบ (แขนงการออกแบบกราฟฟิก)		
คณะวิทยาการจัดการ		
นศ.บ. นิเทศศาสตร์	1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2. ใช้คะแนน O-NET 3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET	
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ดิจิทัล		
บธ.บ. การตลาด		
บธ.บ. การจัดการ		
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ		
บธ.บ. การเงินการธนาคาร		
บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ		
บธ.บ. การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว		
บธ.บ. การจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม		
บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่		
บช.บ. การบัญชี		
บธ.บ. การตลาด (เทียบโอน)		1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชาอื่นๆ ทุกสาขา 2. ใช้คะแนน V-NET 3. ใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
บธ.บ. การจัดการ (เทียบโอน)		
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน)		
บช.บ. การบัญชี (เทียบโอน)	1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชาการบัญชี 2. ใช้คะแนน V-NET 3. ใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน	